



Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Đọc báo tin tức (16 May 2015, Vietnam)

Page: <http://vietq.vn/thuc-day-phong-trao-nang-suat-tai-tap-doan-tong-cong-ty-lon-viet-nam-d61743.html>

Thúc đẩy phong trào năng suất tại tập đoàn, tổng công ty lớn Việt Nam



UYÊN CHI

14:25 16/05/2015

(VietQ.vn) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã phát động phong trào ứng dụng Hệ thống quản lý nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ.

Sự kiện: Nâng cao năng suất chất lượng



- Tiền Giang: Hưởng ứng phong trào năng suất chất lượng với cả nước
- Nhộn nhịp phong trào năng suất chất lượng ở Lâm Đồng
- Sân chơi mới phong trào năng suất chất lượng doanh nghiệp

Tham gia hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh, Lãnh đạo SBIC, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải. Đặc biệt, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thư ký Tổ chức năng suất Châu Á (APO), ông Mari Anmano.



Thủ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh khẳng định, để nâng cao năng suất lao động của cả nước, vai trò của các doanh nghiệp, trong đó sự tham gia của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là đặc biệt quan trọng, có tác động mạnh tới năng suất chung của toàn xã hội.

Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn, tổng công ty đã nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng được đội ngũ lao động kỹ thuật với trình độ tay nghề cao; góp phần quan trọng xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là những dự án có ý nghĩa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng miền theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với vai trò chủ chốt trong các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP, vì vậy việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động tại các tập đoàn, tổng công ty là cần thiết và rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.



Tổng thư ký APO phát động phong trào năng suất tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC)

Trong bài biểu phát động phong trào năng suất tại SBIC, Tổng thư ký APO cũng khẳng định sáng kiến cải tiến năng suất và chất lượng tại SBIC sẽ là mô hình không chỉ cho sự phát triển của Tổng công ty nói riêng mà còn cho ngành công nghiệp Việt Nam nói chung. Tổng thư ký APO cũng dẫn chứng về thành công vượt bậc của Toyota và trở thành biểu tượng của năng suất và chất lượng trong ngành công nghiệp sản xuất tại Nhật Bản.

SBIC là một trong các đơn vị đầu tiên trong cả nước phát động "Phong trào thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng góp phần nâng cao năng suất lao động của Việt Nam". Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty và hưởng ứng nhiệt tình từ các đơn vị thành viên, Thứ trưởng Trần Việt Thanh tin tưởng rằng trong thời gian tới, SBIC sẽ có nhiều chương trình cải tiến năng suất và chất lượng được thực hiện thành công.



Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện Năng suất Việt Nam giới thiệu về các hệ thống quản lý, công cụ và giải pháp cải tiến năng suất

Ông Vũ Anh Tuấn – Tổng giám đốc SBIC cũng bày tỏ sự quyết tâm thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ tại tổng công ty và khẳng định đây chính là yếu tố sống còn đối với các nhà máy đóng tàu Việt Nam.

SBIC được biết đến là một đơn vị đã đóng thành công nhiều loại tàu: Tàu chở cá, tàu chở dầu, kho nổi chứa xuất dầu, tàu chở ô tô, tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu biển, tàu cứu hộ...góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế biển Việt Nam.